



ปีที่ 18 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน กันยายน 2558 ราคา 10 บาท

# มฟล.จัดเรียนรู้เพื่อนบ้าน

มฟล.จัดเรียนรู้เพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียนสิงคโปร์พร้อมสุด ไทยแย่งสุด การเมืองอ่อน

วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ห้องประชุมวนาสวรรค์ อาคารวนาธรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทำงานของประเทศเพื่อนบ้านขึ้น โดยมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค. โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ ปลัด จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและภายในโครงการมีการบรรยายโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายพิษณุ สุวรรณชะฎ เอกอัครราชทูตประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ประเทศไทย ณ กรุงคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน น.ส.ปฎริกา อำไพพรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษาประเทศไทย ณ กรุงเวียงจันทน์



และตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายครบครัน รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่าการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องกันและนโยบายต่างประเทศที่ถูกต้องคือการทำให้เพื่อนบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่ห่างกันมากนักเพื่อจะได้เป็นพันธมิตรที่เอื้อต่อกันมากกว่าสร้างปัญหาให้กัน ตัวอย่างในปัจจุบันประเทศเมียนมา กำลังพัฒนาและเปิดประเทศจึงจำเป็นที่

สปป.ลาว ก็มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 6 ล้านคนและกลายเป็นประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเลหรือแลนดล็อคกลายเป็นประเทศที่มีความสำคัญเชื่อมโยงการคมนาคมในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงหรือจีเอ็มเอสทั้งระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ก็พหุชาแม้จะกึ่งเผด็จการแต่ก็มีเอกลักษณ์หลายอย่าง เวียดนามกำลังก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจมาเลเซียก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่





Title :	มฟล. จัดวิทยุเพื่อชนบท
Subject Heading 1.:	
Subject Heading 2.:	
Source :	หนังสือพิมพ์ สันนา หน้า ๑
Date :	เดือน กันยายน 255๘

ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยประชากรร่วม 280 ล้านคน บรูไนเป็นประเทศเล็กแต่นั่น เรื่องการให้ความสุขโดยเด็กได้เรียนฟรี และยังมีเงินเดือนให้อีก ด้านสิงคโปร์มีขนาดเล็กกว่า จ. เชียงราย ประชากรแค่ 3 ล้านคน แต่เจริญรุ่งเรืองได้เพราะมีอาชีพเป็นพ่อค้าและนายหน้า แต่หากประเทศไทยต้องการซื้อเครื่องจักรต้องไปซื้อที่นายหน้าสิงคโปร์ จึงถือเป็นความสามารถของมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง ที่ทำงานเป็นตัวแทนและนายหน้า

"สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราต้องศึกษาเพราะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน และประเทศไทยก็มีภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางที่รายล้อมด้วยประเทศต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมที่พัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเมื่อกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกประมาณ 1 ปีนี้เราจำเป็นต้องรู้จักเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศของเราให้มากขึ้น ที่ผ่านมารัฐจึงให้งบประมาณหน่วยงานต่างๆ ไปอบรมข้าราชการทั้งประเทศเพื่อให้เข้าใจอาเซียนนับตั้งแต่ไทยเราลงสัตยาบันอาเซียนเมื่อปี 2551 ในประเทศมีความตื่นกลัวแต่สิงคโปร์ไม่กลัวเพราะเขาเปิดเศรษฐกิจมานานหลายสิบปีแล้ว คนเข้าไปลงทุนไม่ต้องเสียภาษี เงินฝากก็มาก วัฒนธรรมเขาก็มากจากหลายชาติหลายภาษา มีระเบียบกฎเกณฑ์ในประเทศที่ชัดเจน จึงกล่าวได้ว่าเป็นประเทศเดียวที่มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" รศ.ดร.วันชัย กล่าวและว่า

มีตัวอย่างกรณีของสหภาพยุโรปหรือ อียู ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่รวมบางประเทศอเมริกา กลาง เช่น แม็กซิโก ปานามา ฯลฯ ที่ได้

รวมตัวกันเป็นกลุ่มพบว่าประเทศที่จะสามารถอยู่ได้จะต้องมีความเข้มแข็งในตัวเองด้วยหากประเทศใดอ่อนก็จะถูกกลุ่มทุนที่ใหญ่กว่ากลืนกินจนหมด ตัวอย่างที่ย่อยลงไปในกลุ่มอียูคือกรณี ปัญหาประเทศกรีซที่เคยมีนโยบายประชานิยม ลด แลก แจก แถม สวัสดิการ ฟรีจางบประมาณที่ใช้ซึ่งมาจากเงินกู้ วิกฤติและล่มจมในที่สุด ประเทศเยอรมัน ซึ่งรวยที่สุดในอียูเข้าเจรจาให้เลิกประชานิยมมันเสียทำให้เกิดการทำประชามติ ในประเทศและเริ่มลดประชานิยมลงบ้างแล้วแต่คนในประเทศนี้ก็ยังคงติดประชานิยมกันอยู่

เมื่อมองย้อนถึงประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่าเรามีความเข้มแข็งทุกด้านทั้ง ภูมิศาสตร์ ผลผลิตหลากหลาย ความสามารถส่วนบุคคล ระบบธุรกิจที่แม้จะผ่านวิกฤติประเทศแต่ภาคธุรกิจก็ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง ดังนั้นสิ่งที่

ประเทศไทยเราอ่อนแอที่สุดในเวลานี้ "ภาคการเมือง" และตนคิดว่านับจากนี้ เราคงจะไม่เลวร้ายมากไปกว่านี้อีกแล้ว เพราะเราเลวลงจนถึงขั้นต่ำสุดมาแล้ว เราเคยพยายามมีประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ แต่ก็เกิดความแตกแยกกันทางความคิดไปทั่ว เราเคยมีเผด็จการจนถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตย จึงเห็นว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นในกลุ่มอาเซียนได้ก็ต่อเมื่อนักการเมืองของเรามีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีวันนั้นเราจะแทบไม่มีคู่แข่งในอาเซียนเลย สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ถือเป็นผู้ที่รับเอานโยบายไปปฏิบัติก็จำเป็นต้องเป็นคนดีและมีความสามารถ เรื่องอาเซียนด้วยเช่นกัน.